

Đồng chí Vũ Thanh Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của huyện tiếp tục giữ vai trò then chốt với sự đổi mới đồng bộ về tư duy và phương pháp lãnh đạo; sự thống nhất và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh việc thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng bộ huyện còn quan tâm chỉ đạo giữ vững kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đoàn kết, thống nhất; thật sự phát huy dân chủ trong tự phê bình và phê bình. Ngoài ra, huyện còn đặc biệt coi trọng rà soát, chấn chỉnh công tác cán bộ; xây dựng quy chế về công tác cán bộ theo quy định của tỉnh; đồng thời, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Dấu ấn công tác xây dựng Đảng ở THÁI THỤY

Năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy các cấp của huyện Thái Thụy đã chú trọng thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.



Công ty May Gia Nguyễn, xã Thụy Phúc (Thái Thụy) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Đảng bộ xã Thụy Hưng hiện có 198 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy xã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó có các giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Phạm Huy Chứ, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong năm, 100% chi bộ duy trì nghiêm túc, nền nếp sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, hình thức sinh hoạt chuyên đề được mở rộng tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, các

chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đã xây dựng và tổ chức thực hiện 7 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Qua kiểm tra, đã xem xét, đề nghị xóa tên khỏi danh sách đảng viên 1 đồng chí do vi phạm chế độ sinh hoạt đảng. Cùng với Đảng bộ xã Thụy Hưng, năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Thái Thụy đều thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của

tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Song song với việc chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận, ban hành nghị quyết lãnh đạo những vấn đề trọng tâm, những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của chi bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy đã tiến hành rà soát, chấn chỉnh công tác cán bộ, kiên quyết không bỏ nhiệm vụ trưởng hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng quy chế bổ nhiệm, để bạt cán bộ theo quy định, bảo đảm công minh, khách quan nên tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với một số chi bộ doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định giải thể. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ; năm 2019 đã cử 48 đồng chí đi học

trung cấp chính trị - hành chính, 3 đồng chí học trung cấp luật, 3 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị.

Nhằm góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năm 2019, cấp ủy và UBKT hai cấp trong huyện đã chủ động xây dựng và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra phát sinh. Duy trì thường xuyên công tác nắm tình hình, nhất là việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vụ việc tồn đọng, bức xúc ở các địa phương. Năm 2019, cấp ủy huyện đã chấp hành 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện 82 cuộc kiểm tra, 45 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Huyện ủy đã hoàn thành 8 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát, trong đó nổi bật là đã thực hiện kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 22 đồng chí (khiển trách 15, cảnh cáo 5, khai trừ 2), góp phần giữ gìn kỷ luật đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Thái Thụy: Kết quả công tác xây dựng Đảng là nền tảng quan trọng tạo đà để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Kinh tế của huyện tăng trưởng 13,13% so với năm 2018. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thái Thụy có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

ĐAO QUYNH

18/18 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Tính đến sáng ngày 17/2, 18/18 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 của Thái Bình được gửi mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân đã được điều trị, cách ly đến ngày 17/2 đều đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định.

Dù trên địa bàn tỉnh chưa có người nhiễm Covid-19 song công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch xảy ra vẫn được các cấp, ngành, đơn vị triển khai. Những người được xác định trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã được quản lý, theo dõi. Sau 14 ngày sẽ kết thúc việc cách ly, các trường hợp này sẽ được khám, đánh giá, xác định lại tình trạng sức khỏe tại các cơ sở y tế trước khi quay trở lại lao động, làm việc bình thường.

NHƯ HOANG

Xử lý nhanh sự cố chập điện tại chợ Quang Trung

Hồi 15 giờ 45 phút ngày 17/2/2020 đã xảy ra sự cố chập điện tại đường dây điện sinh hoạt trên nóc dây ki ốt tại cổng số 3, chợ Quang Trung (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Đây là khu vực kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, giày dép.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý chợ Quang Trung đã điện báo cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh; đồng thời, chỉ đạo lực lượng chữa cháy tại chỗ động cắt điện và dùng bình bột xử lý điểm chập cháy. Do do dự có đã được xử lý nhanh, không để phát sinh đám cháy.

Chợ Quang Trung có diện tích 8.500m² với trên 300 hộ kinh doanh dễ hàng hóa qua đêm, chủ yếu là hàng may mặc, giày dép. Để tránh sự cố chập điện có thể tiếp tục xảy ra, Công an tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý chợ Quang Trung phối hợp với Điện lực thành phố và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tập trung kiểm tra tất cả các điểm xung yếu để khắc phục, sau khi xem xét đủ yếu tố an toàn mới cho cấp điện trở lại.

NGUYỄN TÙNG



Người dân dọn dẹp hàng hóa sau sự cố chập điện.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Các bệnh viện chủ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19



Phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo báo cáo của ngành Y tế, trung bình mỗi ngày các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tiếp nhận khoảng 7.000 bệnh nhân đến khám kèm theo đó là gần 7.000 người thân đi cùng, chưa kể các bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú, người đến thăm bệnh nhân. Trước số lượng người đến bệnh viện đông, việc đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) là giải pháp được nhiều bệnh viện trong tỉnh triển khai nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về cách phòng, chống dịch bệnh.

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón tiếp hàng nghìn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị. Vì thế, việc tuyên truyền để họ hiểu về dịch, chủ động phòng tránh là hết sức cần thiết. Những ngày qua, Bệnh viện đã tổ chức nhiều hoạt động như: phát khẩu trang, tờ rơi, hướng dẫn đeo khẩu trang... cho người nhà bệnh

nhân và người bệnh đến khám, điều trị. Đến nay, khoảng 8.000 khẩu trang y tế, 400 khẩu trang vải và hàng nghìn tờ rơi đã được phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 11 màn hình tại các khoa, trang facebook và loa nên di động của Bệnh viện luôn cập nhật, đưa các thông tin liên quan đến dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nên từ khi xuất hiện dịch Covid-19, Phòng Công tác xã hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ khẩu trang miễn phí cho người đến khám, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Tính đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận được khoảng 10.000 khẩu trang y tế và 400 khẩu trang vải để phát cho bệnh nhân hàng ngày. Ngoài ra, hơn 1.000 tờ rơi với những thông tin cụ thể về 6 bước rửa tay đúng cách, hướng dẫn cách đeo khẩu trang... cũng đã được phát cho

người dân khi đến Bệnh viện. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã tiến hành đo thân nhiệt cho toàn bộ người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài việc tuyên truyền cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, y bác sĩ nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho đội ngũ y tế. Diễn biến của dịch vẫn đang phức tạp, chưa biết thời điểm nào sẽ hết dịch, do vậy việc vận động kêu gọi nguồn lực vẫn đang được Bệnh viện thực hiện, góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch.

Trong bối cảnh mua khẩu trang y tế gặp nhiều khó khăn, được nhận khẩu trang y tế và tờ rơi hướng dẫn, chia sẻ cách phòng, chống dịch bệnh, nhiều người dân rất phấn khởi. Ngay sau khi nhận được tờ rơi, nhiều người đã ngồi đọc để cập nhật ngay thông tin phòng, chống dịch bệnh. Chị Nguyễn Thu Phương (thành phố Thái Bình)

chỉa sẻ: Mấy ngày nay do chăm người nhà bị ốm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên tôi ít có thời gian xem ti vi. Thế nhưng, từ những thông tin về dịch bệnh được Bệnh viện phát qua loa kéo hàng ngày, hướng dẫn cách đeo khẩu trang, các bước rửa tay ghi ở tờ rơi, tôi cũng nắm được phần nào thông tin, có thêm kiến thức để phòng tránh cho mình và nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện theo.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, không chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện chuyên khoa tăng cường các hoạt động tuyên truyền mà cán bộ, y bác sĩ trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện, các phòng khám cũng vào cuộc, tham gia phát tờ rơi, phát khẩu trang, treo pa nô, áp phích... đăng tải thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Tại nhiều địa phương, trạm y tế các xã: Đông Sơn, Hoa Lư (Đông Hưng), Minh Lăng (Vũ Thư)... còn phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình.

Dù đến ngày 13/2 Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp dịch bệnh với Covid-19 song dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì thế, bên cạnh giải pháp hàng đầu là kiểm soát nguồn lây, nắm chắc số người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ vùng có dịch, chủ động lập hồ sơ, phân loại để quản lý, theo dõi, cách ly thì việc đưa ra những thông tin về dịch bệnh, những khuyến cáo giúp người dân chủ động phòng tránh dịch bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh là hết sức cần thiết. Từ những thông tin được chia sẻ, mỗi gia đình, mỗi người dân sẽ có thêm kiến thức bảo vệ mình, nâng cao ý thức cùng cộng đồng phòng, chống dịch.

HOANG LANH

Bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị

Sau tết Nguyên đán là thời điểm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Năm nay, tình trạng thiếu máu càng là vấn đề nóng khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, nhiều biện pháp đã được triển khai nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh.



Người dân huyện Đông Hưng tham gia hiến máu tình nguyện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị duy nhất thực hiện việc tiếp nhận và cung cấp máu cho công tác khám chữa bệnh toàn tỉnh. Tính đến 7 giờ ngày 7/2, tại kho máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 173 đơn vị máu. Mỗi ngày Bệnh viện cung cấp khoảng 50 - 60 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị. Bác sĩ Mai Văn Trụ, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Từ ngày mùng 6 tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phải duy động nguồn máu từ người nhà bệnh nhân do lượng máu khan hiếm. 3 ngày trở lại đây, lượng máu thu nhận được từ người nhà bệnh nhân đạt từ 30 - 38 đơn vị máu/ngày. Theo kế hoạch đã đăng ký, trong tháng 2 sẽ có 3 cuộc hiến máu được tổ chức của các đơn vị: Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị), ngành Y tế (dự kiến tiếp nhận

250 đơn vị), Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh (dự kiến tiếp nhận 200 đơn vị). Nếu như các cuộc hiến máu được tổ chức theo đúng kế hoạch, việc cung cấp máu tại Thái Bình sẽ tương đối ổn định.

Trước tết Nguyên đán, lượng máu thu nhận được khá cao nhờ sự hỗ trợ từ đa các chương trình Chủ nhật đỏ do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Bảo Tiến Phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều đơn vị, tổ chức, trường học và người dân. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, lượng máu dự trữ không còn nhiều. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến không ít người dân có tâm lý e dè với hoạt động hiến máu, dẫn đến nguy cơ thiếu

máu dự trữ cho người bệnh. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để ra nhiều giải pháp để duy động tối đa lực lượng tham gia hiến máu. Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Với tinh thần vừa hiến máu, vừa phòng, chống dịch, trên cơ sở kế hoạch hiến máu dự kiến của năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị các huyện, thành phố và các đơn vị trong toàn tỉnh bố trí hiến máu tại những địa điểm rộng rãi, thoáng mát, chia nhỏ nhiều khu vực hiến máu khác nhau, lựa chọn thời điểm đăng ký tham gia, bảo đảm tham gia hiến máu, bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho người dân. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ những người tham gia hiến máu, bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe và các tình nguyện viên thuộc các ngành hàng máu sống tích cực tham gia hiến máu, kịp thời đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị trong toàn tỉnh.

THU HOAI